

ภาคประชาชนทวงถามความเป็นธรรมในการเจรจาแก้ปัญหาโลกร้อน

30 สิงหาคม 2555 หน้าอาคารสหประชาชาติ กรุงเทพฯ: เครือข่ายภาคประชาชนรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อทวงถามความเป็นธรรมและความรับผิดชอบรัฐบาลนานาชาติในการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน จีรัฐบาลและกลุ่มธุรกิจ-การเมืองทุกชาติเล่นเกมและต่อรองเพื่อผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มท่ามกลางหายนะที่กำลังก่อตัวขึ้นทั่วทุกมุมโลกจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ในโอกาสที่ผู้แทนรัฐบาลนานาชาติมาประชุมกัน ณ อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2555 เพื่อจัดทำร่างขอบเขตและข้อตกลงในประเด็นสำคัญต่างๆ สำหรับการประชุมภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ครั้งที่ 18 หรือ COP18 ที่เมืองโดฮาร์ ประเทศกาตาร์ ในปลายปีนี้

จักรชัย โฉมทองดี ผู้ประสานงานคณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม กล่าวว่า เครือข่ายภาคประชาชนซึ่งรวมตัวกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เพื่อติดตามการเจรจาภายใต้การนำของสหประชาชาติ ตั้งข้อสังเกตต่อความจริงใจของบรรดาผู้นำชาติต่างๆ ไม่ว่าจะชาติอุตสาหกรรมหรือประเทศกำลังพัฒนา ที่จะเร่งหาข้อสรุปร่วมกันในการยับยั้งวิกฤตการณ์โลกร้อน

“เราในฐานะเครือข่ายภาคประชาชนรู้สึกว่ ความหวังที่จะพึ่งความกล้าหาญและความจริงใจของรัฐบาลต่างๆ ในการกอบกู้โลกจากวิกฤติ ทั้งในระดับสากลและระดับชาติกำลังริบหรี่ลงทุกที ไม่ว่าจะเรื่องการกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการคุ้มครองรักษาป่าและระบบนิเวศน์ การช่วยเหลือกลุ่มคนที่อ่อนไหวเปราะบาง รวมถึงทิศทางการพัฒนาโดยรวมที่เราควรจะทำต่อไป

วันนี้พวกเราจึงจำเป็นต้องมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนานาชาติและกลุ่มธุรกิจ-การเมืองต่างๆ เล่นเกมต่อรอง ที่มุ่งแต่ปกป้องผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มของนายทุนแต่ละประเทศ

รัฐบาลที่อ้างตัวเป็นประชาธิปไตยต่างๆ ต้องรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั่วโลกอย่างจริงจัง ขณะนี้มีประชาชนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกที่กำลังเดือดร้อนและตกเป็นผู้ถูกกระทำอย่างไร้ความเป็นธรรมอย่างยิ่งจากนโยบายและแนวทางการแก้ปัญหาโลกร้อนที่หลายประเทศกำลังทำกันอยู่”

ในระดับประเทศเอง จักรชัย โฉมทองดี ก็ชี้ให้เห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลไทยไม่ได้ให้ความสำคัญจริงจังและไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา แม้จะเป็นที่ยอมรับว่าภาคพลังงานและอุตสาหกรรมเป็นตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันมากกว่า 80% โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงเกือบครึ่งของจำนวนนี้ ตรงกันข้ามแผนพัฒนาพลังงานหรือแผนพีดีพี ที่มีการปรับปรุงหลายครั้งแต่ก็ยังคงเน้นการพัฒนาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เป็นตัวการทำให้โลกร้อนขึ้น แต่พลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานกลับไม่ได้รับความสำคัญ ทั้งที่หมายถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมหาศาล

นางอำนาจ สังข์ช่วย จากเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรบอกว่า ภาคประชาชนมาทวงถามความจริงใจและความเป็นธรรมจากรัฐบาลในการแก้ปัญหาโลกร้อน เนื่องจากได้ยื่นข้อเสนอในการรับมือและป้องกันหายนะจากโลกร้อนให้รัฐบาลไปหลายปี และพยายามติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้มาตลอดเวลา

แต่ประชาชนมองไม่เห็นความหวังใดๆ ว่ารัฐบาลไทยหรือรัฐบาลนานาชาติจะมีความจริงใจแก้ปัญหาจากโลกร้อนที่เกิดกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

ซ้ำร้าย ประชาชนในหลายชุมชนยังถูกระทำรุนแรงจากตัวนโยบายและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่แอบอ้างเอานโยบายแก้ปัญหาโลกร้อนมาทำร้ายชาวบ้าน เช่น การจับกุม ฟ้องคดี และปรับเงินกับชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตพึ่งพาอาศัยอยู่กับป่า และกล่าวหาว่าเป็นตัวการทำให้โลกร้อน ทุกวันนี้มีชาวบ้านนับพันรายที่ถูกจับกุมด้วยคดีโลกร้อน มีชาวบ้านอีกหลายพื้นที่ในทุกภูมิภาคของประเทศที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรม เช่น ปิโตรเคมี เหล็ก น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นตัวการที่แท้จริงที่ทำให้โลกร้อนขึ้น แต่รัฐบาลกลับสนับสนุนการลงทุนเหล่านี้โดยไม่แยแสเสียงคัดค้านของชาวบ้าน และไม่คำนึงถึงผลต่อสิ่งแวดล้อม

“ดิฉันคิดว่า ไม่ใช่แค่อนาคตของโลกหรอกที่น่าห่วงใย อนาคตของประเทศไทยเองก็กำลังก้าวไปสู่หายนะเหมือนกัน หากรัฐบาลและกลุ่มธุรกิจ-การเมืองยังไม่เปลี่ยนวิถีคิดและแนวทางในการแก้ปัญหาโลกร้อน

ดังนั้น ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องถอนรากระบบพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานอย่างเข้มข้นและสกปรกหันมาเสริมสร้างวิถีการผลิตการบริโภคที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยการส่งเสริมสิทธิชุมชนและประชาชนในการบริหารทรัพยากรในท้องถิ่น เช่นป่าไม้อย่างยั่งยืน” - นางอำนวยการ กล่าว

เครือข่ายภาคประชาชนที่รวมตัวกันในวันนี้ ได้แก่เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายปฏิรูปที่ดิน เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายติดตามโครงการพัฒนาและโรงไฟฟ้าต่างๆ และคณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม พร้อมทั้งพันธมิตรประชาสังคมนานาชาติ ซึ่งเกาะติดประเด็นความเป็นธรรมในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม
คุณจักรชัย โฉมทองดี มือถือ: 0846550666
คุณกิงกร นรินทรกุล มือถือ: 0815308339